



City of Bellevue

NEWS RELEASE

TIN ĐĂNG NGAY: Thứ Ba, ngày 15 tháng 12 năm 2020

THÔNG TIN LIÊN HỆ: Michelle DeGrand, Phó Giám đốc Truyền thông, 425-452-4346 hoặc mdegrand@bellevuewa.gov

Bellevue mời các đối tác, các thành phố khác và cộng đồng tham dự hội nghị thượng đỉnh về tính đa dạng

BELLEVUE, Wash. – Ghi nhận sáu năm nỗ lực thông qua Sáng Kiến Hỗ Trợ Tính Đa Dạng (Diversity Advantage Initiative), Thành Phố Bellevue xin giới thiệu Hội Nghị Thượng Đỉnh về Tính Đa Dạng, Công Bằng & Hòa Nhập, sẽ được tổ chức vào **ngày 8 tháng 1 năm 2020, từ 1:00 - 4:00 chiều.**

Hội nghị có mục đích là tạo một không gian ảo để người tham dự có thể hội họp và suy ngẫm, đối thoại cũng như cùng hành động nhằm tạo ra một cộng đồng công bằng hơn cho tất cả mọi người. Hội nghị sẽ khám phá lịch sử, tiến trình và tầm nhìn cho công việc của thành phố liên quan đến tính đa dạng, công bằng và hòa nhập, cũng như công việc thúc đẩy tính công bằng của những bên khác trong các cộng đồng của chúng ta.

Trong hội nghị, thành phố sẽ chia sẻ những bài học đã tiếp thu được và khám phá công việc quan trọng còn tồn đọng. Như một phần trong công việc chung này, hội nghị sẽ gồm ba phiên tách biệt để cùng nhau học hỏi, chia sẻ và hình dung về một tương lai công bằng hơn cho tất cả mọi người. Các bên đồng cấp và đối tác từ chính quyền, tổ chức phi lợi nhuận, ngành giáo dục và kinh doanh đều được mời tham gia thảo luận về các chủ đề công bằng chủng tộc, trách nhiệm giải trình và xây dựng kỹ năng để thúc đẩy một nền văn hóa hòa nhập và công bằng hơn trong cộng đồng.

Để đăng ký và xem thêm thông tin về các phiên hội nghị ảo này, vui lòng truy cập [trang mạng về Hội Nghị Thượng Đỉnh về Tính Đa Dạng, Công Bằng & Hòa Nhập](#). Sự kiện này miễn phí tham dự.

Nếu quý vị cần nội dung chương trình bằng ngôn ngữ khác, vui lòng gọi số 425-452-7881 (cuộc gọi thoại) hoặc gửi email về diversity@bellevuewa.gov ít nhất 48 giờ trước sự kiện.

Để nhận định dạng thay thế, yêu cầu phiên dịch viên hoặc nếu có yêu cầu điều chỉnh hợp lý, vui lòng gọi điện trước ít nhất 48 giờ theo số 425-452-7881 (cuộc gọi thoại) hoặc gửi email tới diversity@bellevuewa.gov. Đối với các khiếu nại liên quan đến việc điều chỉnh, hãy liên hệ với Quản Trị Viên ADA/Tiêu Đề VI của Thành Phố Bellevue theo số 425-452-6168 (cuộc gọi thoại). Nếu quý vị bị khiếm thính hoặc khó nghe, hãy quay số 711.

Giới thiệu về Thành phố Bellevue

Được biết là một “Thành phố nằm trong Công viên” với gần 100 công viên và mạng lưới đường mòn và vành đai xanh rộng lớn, Bellevue là thành phố lớn thứ năm ở Washington. Thành phố Bờ Đông này trải dài trên 33,5 dặm vuông từ Hồ Washington đến Hồ Sammamish. Là một phần của Tam giác đổi mới, Bellevue là trung tâm công nghệ cao và bán lẻ với đường chân trời của khu trung tâm được tạo thành bởi những tòa nhà cao tầng lấp lánh, dân số đa dạng với khoảng 140.000 người và các trường học luôn được đánh giá là tốt nhất cả nước. Để tìm hiểu thêm về lý do tại sao Bellevue là thành phố bạn muốn đến, hãy truy cập BellevueWA.gov.